



การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 3/2561

วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น.
ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล

ระเบียบวาระการประชุม



ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติครั้งที่ 2/2561

ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องเพื่อทราบ

3.1 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เรื่องร่างยุทธศาสตร์ชาติ

ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 ร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

4.2 การเตรียมการจัดทำร่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

4.3 ร่างระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ

ระเบียบวาระที่ 5 : เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)



เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

วาระที่ 1



รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติครั้งที่ 2/2561

วาระที่ 2

ตามที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ได้มีการประชุมฯ ครั้งที่ 2/2561 ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ได้จัดทำร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้แจ้งเวียนคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณารายงานการประชุมฯ แล้วเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ซึ่งไม่มีกรรมการท่านใดขอแก้ไข

ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2561





เรื่องเพื่อทราบ

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ร่างยุทธศาสตร์ชาติ

วาระที่ 3.1

ข้อเท็จจริง

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ได้พิจารณาร่างยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีดังนี้

1. รับทราบร่างยุทธศาสตร์ชาติ ตามที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเสนอ
2. มอบหมายให้สำนักงานฯ ในฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติรับความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปประกอบการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมร่างยุทธศาสตร์ชาติอีกครั้งหนึ่ง
3. ให้สำนักงานฯ นำร่างยุทธศาสตร์ที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้วเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้วเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบตามขั้นตอน ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2561



เรื่องเพื่อพิจารณา
ร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

วาระที่ 4.1

ความเป็นมา

20 เมษายน 2561 คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการร่างยุทธศาสตร์ชาติ และมอบหมายให้สำนักงานฯ พิจารณาปรับปรุงร่างยุทธศาสตร์ชาติตามความเห็นของคณะกรรมการฯ และนำเสนอประธานคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในนามคณะกรรมการฯ ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

9 พฤษภาคม 2561 ประธานกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้ให้ความเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติที่สำนักงานฯ ได้ปรับปรุงตามความเห็นของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติแล้ว และสำนักงานฯ ได้เสนอให้คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

22 พฤษภาคม 2561 คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาร่างยุทธศาสตร์ชาติที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเสนอ โดยมีมติรับทราบร่างยุทธศาสตร์ชาติ และมอบหมายให้สำนักงานฯ รับความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปประกอบการพิจารณาแก้ไขร่างยุทธศาสตร์ชาติเพิ่มเติม และให้สำนักงานฯ นำร่างยุทธศาสตร์ที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้วเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติให้ความเห็นชอบตามขั้นตอน ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2561



ข้อเท็จจริง

สสค. ได้ถามความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อร่างยุทธศาสตร์ชาติทั้งหมด 56 หน่วยงาน โดยมีหน่วยงานตอบความเห็น จำนวน 51 หน่วยงาน ประกอบด้วย

- หน่วยงานที่ตอบความเห็นก่อนการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี จำนวน 39 หน่วยงาน แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
 1. หน่วยงานที่เห็นด้วยและไม่มีข้อเสนอเพิ่มเติม จำนวน 22 หน่วยงาน
 2. หน่วยงานที่เห็นด้วยและมีข้อเสนอเพิ่มเติม จำนวน 17 หน่วยงาน
- หน่วยงานที่ตอบความเห็นหลังการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี จำนวน 12 หน่วยงาน แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
 1. หน่วยงานที่เห็นด้วยและไม่มีข้อเสนอเพิ่มเติม จำนวน 7 หน่วยงาน
 2. หน่วยงานที่เห็นด้วยและมีข้อเสนอเพิ่มเติม จำนวน 5 หน่วยงาน

	หน่วยงานที่ตอบความเห็นก่อนการพิจารณาของกรม.	หน่วยงานที่ตอบความเห็นหลังการพิจารณาของ กรม.
เห็นด้วยและไม่มีข้อเสนอเพิ่มเติม	จำนวน 22 หน่วยงาน ได้แก่ (1) กระทรวงกลาโหม (2) กระทรวงมหาดไทย (3) กระทรวงการคลัง (4) กระทรวงพาณิชย์ (5) กระทรวงคมนาคม (6) กระทรวงแรงงาน (7) กระทรวงพลังงาน (8) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (9) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (10) กระทรวงวัฒนธรรม (11) กระทรวงสาธารณสุข (12) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (13) สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (14) สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (15) คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (16) สำนักข่าวกรองแห่งชาติ (17) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (18) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (19) สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (20) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (21) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และ (22) สำนักงานราชบัณฑิตยสภา	จำนวน 7 หน่วยงาน ได้แก่ (1) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (2) กระทรวงการต่างประเทศ (3) กระทรวงอุตสาหกรรม (4) สำนักงานศาลยุติธรรม (5) สำนักงานอัยการสูงสุด (6) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ (7) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
เห็นด้วยและมีข้อเสนอเพิ่มเติม	จำนวน 17 หน่วยงาน ได้แก่ (1) สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (3) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (4) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (5) กระทรวงยุติธรรม (6) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (7) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (8) สำนักงานศาลปกครอง (9) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (10) สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (11) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (12) สำนักงบประมาณ (13) ธนาคารแห่งประเทศไทย (14) สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (15) คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (16) สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (17) สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	จำนวน 5 หน่วยงาน ได้แก่ (1) สำนักงาน กสทช. (2) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (3) กระทรวงศึกษาธิการ (4) กระทรวงศึกษาธิการ (5) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ความเห็นฝ่ายเลขานุการ สำนักงานฯ ได้พิจารณาปรับปรุงร่างยุทธศาสตร์ชาติตามความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ร่างยุทธศาสตร์ชาติ พุทธศักราช 2561 (เดิม)	ความเห็นฝ่ายเลขานุการฯ	หมายเหตุ
<p>ยุทธศาสตร์ชาติที่ 1 ด้านความมั่นคง</p> <p>3. ตัวชี้วัด</p> <p>3.1 ดัชนีชี้วัดความสุขของประชากรสำหรับประเทศไทย อยู่ใน 10 ลำดับแรกของโลก</p> <p>3.2 ระดับความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศและศักยภาพตำรวจระดับสากล อยู่ใน 20 ลำดับแรกของโลก</p> <p>3.3 กองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงมีความพร้อมด้านบุคลากร เทคโนโลยี ยุทธโปกรณ์ แผน ระบบการแก้ไขปัญหา และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหา ที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกระดับความรุนแรง รวมถึงมีการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง</p> <p>3.4 การนำเสนอแนวความคิดริเริ่มและหนทางแก้ไขปัญหาระหว่างประเทศตามโอกาสที่เหมาะสมของประเทศไทย</p> <p>3.5 การพัฒนาโลก (คนและเครื่องมือ) รวมถึงระบบการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม ให้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ</p>		<p>หลายหน่วยงานมีความเห็นให้พิจารณาปรับเป็นตัวชี้วัดเชิงปริมาณ การดำเนินการตัวชี้วัดที่ปรากฏเป็นการผสมผสานทั้งตัวชี้วัดเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งสะท้อนเป้าหมายการพัฒนาได้อย่างเหมาะสมแล้วตัดคำว่า ภายในปี พ.ศ. 2580 ออกทั้งหมด</p>
<p>2.1 การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน เพื่อให้ปัญหาเดิมที่มีอยู่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง จนยุติลง หรือไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศชาติ รวมทั้งให้การบริหารและการพัฒนาบ้านเมืองเดินหน้าไปได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยผลักดันการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา ของทุกภาคส่วนในทุกประเด็นอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมการหารือ วางแผน และยกระดับวิธีการแก้ไข ปัญหาที่อาศัยการผนึกกำลังคนและทรัพยากรให้มีส่วนร่วมแบบบูรณาการอย่างแท้จริง ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล ตลอดถึงรายงานผลอย่างจริงจังต่อเนื่อง เสริมสร้างความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานหลักและรองในการป้องกัน แก้ไขปัญหา และช่วยเหลือประชาชน ทั้งจากภัยคุกคามและปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงต่าง ๆ เช่น การก่อการร้าย อาชญากรรมทางไซเบอร์ การฟอกเงิน การค้ายาเสพติด การหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การลักลอบค้าสินค้าเถื่อน การค้า และการแพร่ระบาดของยาเสพติด การขยายอำนาจหรือแข่งขันกันทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง รวมไปถึงปัญหาการรุกเข้ามาอย่างรวดเร็วของทุนขนาดใหญ่ เทคโนโลยียุคใหม่ การย้ายถิ่นของทุนและแรงงานข้ามชาติ ที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติและความมั่นคง ของมนุษย์ ปัญหาภัยพิบัติสำคัญ อันทำให้จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความมั่นคง รวมไปถึงการส่งเสริมผลักดันหลักการ นโยบาย ยุทธศาสตร์ ตลอดถึงโครงการที่เป็นหมุดหมายสำคัญของประเทศให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด</p>	<p>4.2.1 การแก้ไขปัญหความมั่นคงในปัจจุบัน เพื่อให้ปัญหาเดิมที่มีอยู่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง จนยุติลง หรือไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศชาติ รวมทั้งให้การบริหารและการพัฒนาบ้านเมืองเดินหน้าไปได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยผลักดันการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา ของทุกภาคส่วนในทุกประเด็นอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมการหารือ วางแผน และยกระดับวิธีการแก้ไข ปัญหาที่อาศัยการผนึกกำลังคนและทรัพยากรให้มีส่วนร่วมแบบบูรณาการอย่างแท้จริง เสริมสร้างความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานหลักและรองในการป้องกัน แก้ไขปัญหา และช่วยเหลือประชาชน ทั้งจากภัยคุกคามและปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงต่าง ๆ เช่น การก่อการร้าย อาชญากรรมทางไซเบอร์ การฟอกเงิน การค้ายาเสพติด การหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การลักลอบค้าสินค้าเถื่อน การค้าและการแพร่ระบาดของยาเสพติด การขยายอำนาจหรือแข่งขันกันทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง รวมไปถึงปัญหาการรุกเข้ามาอย่างรวดเร็วของทุนขนาดใหญ่ เทคโนโลยียุคใหม่ การย้ายถิ่นของทุนและแรงงานข้ามชาติ ที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติและความมั่นคง ของมนุษย์ ปัญหาภัยพิบัติสำคัญ อันทำให้จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความมั่นคง รวมไปถึงการส่งเสริมผลักดันหลักการ นโยบาย ยุทธศาสตร์ ตลอดถึงโครงการที่เป็นหมุดหมายสำคัญของประเทศให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด</p>	<p>ตัด “ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล ตลอดถึงรายงานผลอย่างจริงจังต่อเนื่อง” นำไปเป็นประเด็นในยุทธศาสตร์ที่หก</p>

ร่างยุทธศาสตร์ชาติ พุทธศักราช 2561 (เดิม)	ความเห็นฝ่ายเลขานุการฯ	หมายเหตุ
<p>2.2 การติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหที่อาจอุบัติขึ้นใหม่ เพื่อให้ทราบสถานการณ์ล่วงหน้า และสามารถแก้ไขปัญหและภัยคุกคามในอนาคตได้ทันท่วงทีก่อนที่จะลุกลามต่อไป รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ โดยเสริมสร้างศักยภาพและความพร้อมในทุกด้าน ทั้งคน เครื่องมือ ยุทธโธปกรณ์ แผน งบประมาณ ระบบควบคุมบังคับบัญชา ระบบงานด้านการข่าวกรอง เทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบเฝ้าตรวจและแจ้งเตือนต่าง ๆ ของหน่วยงานหลักและหน่วยงานรอง ตั้งแต่ขั้นการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน วิเคราะห์ กำหนดแนวทางป้องกัน ไปจนถึงขั้นการลงมือแก้ไขปัญหความมั่นคงที่สำคัญต่าง ๆ รวมทั้งการติดตามและประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอน เสริมสร้างพลังของประชาชนและชุมชนให้ร่วมกับกำลังตำรวจ ทหาร และหน่วยงานด้านความมั่นคงอื่น ๆ ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหสำคัญต่าง ๆ อาทิ ภัยคุกคามทางไซเบอร์ การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ การแผ่อิทธิพลทางเศรษฐกิจของมหาอำนาจ และการย้ายถิ่นของทุนข้ามชาติที่อาจกระทบต่อความมั่นคง ไปจนถึงติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่าง ๆ ให้ดำเนินการไปตามเป้าหมายการบริหารจัดการและพัฒนาประเทศที่กำหนดอย่างราบรื่น</p>		<p>สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรเพิ่มเติมเรื่อง “การพัฒนาาระบบข้อมูลขนาดใหญ่สนับสนุนการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”</p> <p>การดำเนินการ พิจารณาเพิ่มเติมในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติต่อไป</p>
<p>ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน</p>		
<p>3. ตัวชี้วัด</p> <p>3.1 รายได้เฉลี่ยต่อหัวมากกว่า 15,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อคนต่อปี ในระยะ 20 ปี</p> <p>3.2 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ต่อปี ในระยะ 20 ปี</p> <p>3.3 ตัวชี้วัด ผลผลิตภาพการผลิตรวม เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 3 ต่อปี ในระยะ 20 ปี</p> <p>3.4 อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดย International Institute for Management Development (IMD) อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 ของประเทศที่ได้รับการจัดอันดับทั้งหมด</p>	<p>3. ตัวชี้วัด</p> <p>3.1 รายได้เฉลี่ยต่อหัวอยู่ในเกณฑ์ของการเป็นประเทศรายได้สูง</p> <p>3.2 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ต่อปี</p> <p>3.3 ตัวชี้วัด ผลผลิตภาพการผลิตรวม เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 3 ต่อปี</p> <p>3.4 อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดย International Institute for Management Development (IMD) อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 ของประเทศที่ได้รับการจัดอันดับทั้งหมด</p>	<p>มีความเห็นให้พิจารณาปรับเป็นตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</p> <p>การดำเนินการ ได้ปรับตัวชี้วัดที่ 3.1 โดยไม่ได้ระบุเกณฑ์ที่เป็นตัวเงิน เพื่อให้ตัวชี้วัดสามารถปรับเปลี่ยนไปตามเกณฑ์ในแต่ละช่วงที่เปลี่ยนไป และตัดคำว่า ในระยะ 20 ปี ออกจากตัวชี้วัด</p>
<p>4. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน</p>		<p>ปรับเลขข้อ เป็น 4.1 และ 4.1.1 ตามลำดับ</p>

ร่างยุทธศาสตร์ชาติ พุทธศักราช 2561 (เดิม)	ความเห็นฝ่ายเลขานุการฯ	หมายเหตุ
<p>4.1.2 เกษตรปลอดภัย จากแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคที่เอาใจใส่ดูแลสุขภาพมากขึ้น การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และอันตรายจากการปนเปื้อนสารเคมีในสินค้าเกษตรทั่วโลก ส่งผลให้ผู้บริโภคหันมานิยมบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารและสินค้าเกษตรที่ไม่ใช้สารเคมี และให้ความสำคัญกับคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ การสร้างความตระหนักแก่ผู้ผลิตและผู้บริโภคทั่วโลกในเรื่องความสำคัญของมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร โดยการควบคุมป้องกันอันตรายจากฟาร์มถึงโต๊ะอาหาร จึงต้องให้ความสำคัญกับเกษตรปลอดภัย โดยการมุ่งเน้นและวางกรอบให้เกษตรกรและผู้ผลิตทำการผลิตสินค้าที่สอดคล้องกับมาตรฐาน และเข้าสู่ระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพทางการเกษตรที่ได้รับการรับรองจากสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือ พร้อมทั้งให้ความรู้เกษตรกรด้านกระบวนการผลิตตามมาตรฐานสากล เพื่อมุ่งสู่การเลิกใช้สารเคมีในภาคเกษตร การเพิ่มพื้นที่และปริมาณการผลิตเกษตรอินทรีย์ในระยะต่อไป โดยส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรในการทำเกษตรปลอดภัย และเปลี่ยนผ่านไปสู่การทำเกษตรอินทรีย์ในท้ายที่สุด ตลอดจนสนับสนุนความ ช่วยเหลือทางการเงิน แก่เกษตรกรที่ต้องการทำการเกษตรอินทรีย์ การพัฒนาระบบการตรวจรับรองคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทย รวมถึงระบบตรวจสอบย้อนกลับ สำหรับการผลิตสินค้าของสินค้าในทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ</p>	<p>4.1.2 เกษตรปลอดภัย จากแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคที่เอาใจใส่ดูแลสุขภาพมากขึ้น การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และอันตรายจากการปนเปื้อนสารเคมีในสินค้าเกษตรทั่วโลก ส่งผลให้ผู้บริโภคหันมานิยมบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารและสินค้าเกษตรที่ไม่ใช้สารเคมี และให้ความสำคัญกับคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ การสร้างความตระหนักแก่ผู้ผลิตและผู้บริโภคทั่วโลกในเรื่องความสำคัญของมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร โดยการควบคุมป้องกันอันตรายจากฟาร์มถึงโต๊ะอาหาร จึงต้องให้ความสำคัญกับเกษตรปลอดภัย โดยการมุ่งเน้นและวางกรอบให้เกษตรกรและผู้ผลิตทำการผลิตสินค้าที่สอดคล้องกับมาตรฐาน และเข้าสู่ระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพทางการเกษตรที่ได้รับการรับรองจากสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือ พร้อมทั้งให้ความรู้เกษตรกรด้านกระบวนการผลิตตามมาตรฐานสากล เพื่อมุ่งสู่การเลิกใช้สารเคมีในภาคเกษตร การเพิ่มพื้นที่และปริมาณการผลิตเกษตรอินทรีย์ในระยะต่อไป โดยส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรในการทำเกษตรปลอดภัย และเปลี่ยนผ่านไปสู่การทำเกษตรอินทรีย์ในท้ายที่สุด ตลอดจนสนับสนุน กลไกทางการตลาดแก่เกษตรกรที่ต้องการทำเกษตรอินทรีย์ การพัฒนาระบบการตรวจรับรองคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทย รวมถึงระบบตรวจสอบย้อนกลับ สำหรับการผลิตสินค้าของสินค้าในทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ</p>	<p>ข้อเสนอแนะ ให้ปรับคำว่า ความช่วยเหลือทางการเงิน การดำเนินการ ปรับเป็น ตลอดจนสนับสนุนกลไกทางการตลาดแก่เกษตรกรที่ต้องการ ทำการค้าทำเกษตรอินทรีย์</p>
<p>2.2 อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร อาศัยความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์ของไทยเพื่อสร้างอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในประเทศเพื่อรองรับความต้องการใช้บริการการแพทย์ที่จะเพิ่มมากขึ้นทั้งจากสังคมผู้สูงอายุ และความต้องการการแพทย์ที่เพิ่มขึ้นจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนำไปสู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ โดยการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจรการผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ การผลิตอวัยวะเทียม การผลิตเวชภัณฑ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ การผลิตเภสัชภัณฑ์ซึ่งรวมถึงชีวเภสัชภัณฑ์ และการให้บริการการแพทย์ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีการแพทย์ใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับคนไทย การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในบริการการแพทย์ เพื่อลดต้นทุนการรักษายาบาล ยกกระดับให้บริการการแพทย์อย่างมีคุณภาพในระดับสากล และสร้างค่านิยมในสิ่งให้กับระบบสาธารณสุขของไทย พร้อมทั้งการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมทางการแพทย์และบริการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ เพื่อเป็นศูนย์กลางการส่งเสริมและดูแลสุขภาพและรักษาผู้ป่วยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ซึ่งรวมถึงการสร้างและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ให้สามารถเรียนรู้การให้และพัฒนาเทคโนโลยีในการรักษาและจัดการบุคลากรในด้านต่าง ๆ ที่ต้องการอย่างเพียงพอ</p>	<p>2.2 อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร อาศัยความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์ของไทยเพื่อสร้างอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในประเทศเพื่อรองรับความต้องการใช้บริการการแพทย์ที่จะเพิ่มมากขึ้นทั้งจากสังคมผู้สูงอายุ และความต้องการการแพทย์ที่เพิ่มขึ้นจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนำไปสู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ โดยการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจรการผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ การผลิตอวัยวะเทียม การผลิตเวชภัณฑ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ การผลิตเภสัชภัณฑ์ซึ่งรวมถึงชีวเภสัชภัณฑ์ และการให้บริการการแพทย์ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีการแพทย์ใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับคนไทย การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในบริการการแพทย์ เพื่อลดต้นทุนการรักษายาบาล ยกกระดับการให้บริการการแพทย์อย่างมีคุณภาพในระดับสากล และสร้างค่านิยมในสิ่งให้กับระบบสาธารณสุขของไทย พร้อมทั้งการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมทางการแพทย์และบริการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ เพื่อเป็นศูนย์กลางการส่งเสริมและดูแลสุขภาพและรักษาผู้ป่วยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ</p>	<p>ตัด ซึ่งรวมถึงการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ให้สามารถเรียนรู้การใช้และพัฒนาเทคโนโลยีในการรักษาและจัดการบุคลากรในด้านต่าง ๆ ที่ต้องการอย่างเพียงพอ เนื่องจากเป็นประเด็นที่คาบเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ที่ 3 และสามารถนำไปกำหนดในแผนบทต่อไปได้</p>

ร่างยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 (เดิม)	ความเห็นฝ่ายเลขานุการฯ	หมายเหตุ
<p>ประเด็นที่ 3 แม่เหล็กการท่องเที่ยวระดับโลก ประเทศไทยจะต้องรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญของการท่องเที่ยวระดับโลกที่ตั้งศูนย์กลางที่ยุทธศาสตร์ระดับและเพิ่มสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง มุ่งพัฒนาธุรกิจด้านการท่องเที่ยวให้มีมูลค่าสูงเพิ่มมากยิ่งขึ้น ด้วยอัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทย และใช้ประโยชน์จากข้อมูลและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างสรรค์คุณค่าทางเศรษฐกิจและความหลากหลายของการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับทิศทางและแนวโน้มของตลาดยุคใหม่ โดยการสร้างและใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ รวมทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการส่งเสริมการตลาด การดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม รวมถึงคนพิการและผู้สูงอายุ การใช้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวให้เอื้อต่อผลิตภัณฑ์ชุมชนและเศรษฐกิจต่อเนื่อง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมและสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะโดยคำนึงถึงศักยภาพของแต่ละพื้นที่ รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวพำนักระยะยาว ตลอดจนส่งเสริมการสร้างและพัฒนาคน โครงสร้างพื้นฐาน ระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเติบโตของการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ เพื่อกระจายโอกาสในการสร้างรายได้ไปสู่ชุมชนและเมืองอย่างทั่วถึงและยั่งยืน และพัฒนาการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวไทยกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค เพื่อการเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างประทับใจ ตลอดจนการท่องเที่ยวจนเกิดการท่องเที่ยวซ้ำและแนะนำต่อ</p>	<p>ประเด็นที่ 3 แม่เหล็กการท่องเที่ยวระดับโลก ประเทศไทยจะต้องรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญของการท่องเที่ยวระดับโลกที่ตั้งศูนย์กลางที่ยุทธศาสตร์ระดับและเพิ่มสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง มุ่งพัฒนาธุรกิจด้านการท่องเที่ยวให้มีมูลค่าสูงเพิ่มมากยิ่งขึ้น ด้วยอัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทย และใช้ประโยชน์จากข้อมูลและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างสรรค์คุณค่าทางเศรษฐกิจและความหลากหลายของการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับทิศทางและแนวโน้มของตลาดยุคใหม่ โดยการสร้างและใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ รวมทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการส่งเสริมการตลาด การดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม รวมถึงคนพิการและผู้สูงอายุ การใช้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวให้เอื้อต่อผลิตภัณฑ์ชุมชนและเศรษฐกิจต่อเนื่อง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมและสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะโดยคำนึงถึงศักยภาพของแต่ละพื้นที่ รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวพำนักระยะยาว <u>ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบนิเวศ และทรัพยากร</u>ที่เอื้อต่อการเติบโตของการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ เพื่อกระจายโอกาสในการสร้างรายได้ไปสู่ชุมชนและเมืองอย่างทั่วถึงและยั่งยืน และพัฒนาการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวไทยกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค เพื่อการเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างประทับใจตลอดการท่องเที่ยวจนเกิดการท่องเที่ยวซ้ำและแนะนำต่อ</p>	<p>กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีข้อเสนอแนะประเด็นที่ 3 แม่เหล็กการท่องเที่ยวระดับโลก ควรมุ่งเน้นการพัฒนาบนรากฐานหรือจุดแข็งของความเป็นไทย และทุนวัฒนธรรมไทย โดยการมีส่วนร่วมจากชุมชน ภายใต้กรอบแนวคิด การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เช่น การท่องเที่ยวเชิงกีฬา ทั้งนี้ จะต้องมีการพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยวให้เพียงพอกับความต้องการทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในอนาคต <u>การดำเนินการ</u> ปรับในส่วนของการพัฒนาบุคลากร ไปอยู่ในยุทธศาสตร์ที่ 3 และเปลี่ยนเป็น <u>ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบนิเวศ และทรัพยากร</u>ที่เอื้อต่อการเติบโตของการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ</p>

ร่างยุทธศาสตร์ชาติ พฤษภาคม 2561 (เดิม)	ความเห็นฝ่ายเลขานุการฯ	หมายเหตุ
<p>4.2 เพิ่มพื้นที่และเมืองเศรษฐกิจ สร้างศูนย์กลางเศรษฐกิจและนวัตกรรมแห่งใหม่ในส่วนภูมิภาคคู่ขนานกับการเติบโตของกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยยกระดับจังหวัดสำคัญของไทย ส่งเสริมการพัฒนาในเชิงพื้นที่ พัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาเมือง และสร้างเมืองเศรษฐกิจเฉพาะด้านเพื่อส่งเสริมการสร้างคลัสเตอร์ของเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ภายใต้ระบบนิเวศที่เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรมซึ่งมีมหาวิทยาลัยแต่ละภูมิภาค สถาบันการศึกษาท้องถิ่น และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมเป็นแรงขับเคลื่อน โดยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก ดังเช่น ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษตะวันออกให้มีความพร้อมทางโครงสร้างพื้นฐานที่จะทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและนวัตกรรม พัฒนาเมืองและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมถึงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจตะวันตก เพื่อเชื่อมต่อการพัฒนาภาคตะวันออก และภาคอื่น ๆ ตลอดจนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ทั้งทางด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว โดยคำนึงถึงจุดเด่นของแต่ละพื้นที่และการเสริมซึ่งกันและกันกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมทั้งการจัดผังเมือง ระบบสาธารณสุข โภคสาราณูปการ การอำนวยความสะดวกทางการค้าการลงทุน ทั้งในด้านข้อมูล แรงงาน และกฎระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งมีมาตรการสนับสนุนให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายที่มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม และมีมูลค่าเพิ่มสูง โดยตระหนักถึงความยั่งยืน</p> <p>4.4.3 เพิ่มพื้นที่และเมืองเศรษฐกิจ สร้างศูนย์กลางเศรษฐกิจและนวัตกรรมแห่งใหม่ในส่วนภูมิภาคคู่ขนานกับการเติบโตของกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยยกระดับจังหวัดสำคัญของไทย ส่งเสริมการพัฒนาในเชิงพื้นที่ พัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาเมือง และสร้างเมืองเศรษฐกิจเฉพาะด้านเพื่อส่งเสริมการสร้างคลัสเตอร์ของเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ภายใต้ระบบนิเวศที่เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรมซึ่งมีมหาวิทยาลัยแต่ละภูมิภาค สถาบันการศึกษาท้องถิ่น และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมเป็นแรงขับเคลื่อน การยกระดับจังหวัดสำคัญเป็นเมืองเศรษฐกิจประจำภาค เพื่อเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจในแต่ละภาคที่เชื่อมต่อกับเมืองเศรษฐกิจอื่นและเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้าน และกระจายศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจไปสู่ภาคต่าง ๆ ของไทย การสร้างเมืองเศรษฐกิจเฉพาะด้านโดยอาศัยความได้เปรียบที่แตกต่างกันของแต่ละจังหวัด ซึ่งช่วยส่งเสริมการพัฒนาคลัสเตอร์ของเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ พร้อมทั้งการส่งเสริมและพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ เพื่อให้เมืองเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ดึงดูดการลงทุนใหม่ โดยการส่งเสริมให้เมืองเป็นเจ้าภาพจัดเทศกาลความคิดสร้างสรรค์ และวัฒนธรรมระดับสากล โดยให้ความสำคัญกับการใช้มหาวิทยาลัยในแต่ละภูมิภาค และสถาบันการศึกษาท้องถิ่น ขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม เพื่อให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจในแต่ละภาค</p>	<p>4.4.2 สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชน และแก้ปัญหาความมั่นคงบริเวณชายแดน โดยการพัฒนา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ให้มีความพร้อมทางโครงสร้างพื้นฐานที่จะทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและนวัตกรรม พัฒนาเมืองและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมถึงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจตะวันตก เพื่อเชื่อมต่อการพัฒนาภาคตะวันออก และภาคอื่น ๆ ตลอดจนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ทั้งทางด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว โดยคำนึงถึงจุดเด่นของแต่ละพื้นที่และการเสริมซึ่งกันและกันกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมทั้งการจัดผังเมือง ระบบสาธารณสุข โภคสาราณูปการ การอำนวยความสะดวกทางการค้าการลงทุน ทั้งในด้านข้อมูล แรงงาน และกฎระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งมีมาตรการสนับสนุนให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายที่มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม และมีมูลค่าเพิ่มสูง โดยตระหนักถึงความยั่งยืน</p> <p>4.4.3 เพิ่มพื้นที่และเมืองเศรษฐกิจ สร้างศูนย์กลางเศรษฐกิจและนวัตกรรมแห่งใหม่ในส่วนภูมิภาคคู่ขนานกับการเติบโตของกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยยกระดับจังหวัดสำคัญของไทย ส่งเสริมการพัฒนาในเชิงพื้นที่ พัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาเมือง และสร้างเมืองเศรษฐกิจเฉพาะด้านเพื่อส่งเสริมการสร้างคลัสเตอร์ของเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ภายใต้ระบบนิเวศที่เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรมซึ่งมีมหาวิทยาลัยแต่ละภูมิภาค สถาบันการศึกษาท้องถิ่น และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมเป็นแรงขับเคลื่อน การยกระดับจังหวัดสำคัญเป็นเมืองเศรษฐกิจประจำภาค เพื่อเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจในแต่ละภาคที่เชื่อมต่อกับเมืองเศรษฐกิจอื่นและเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้าน และกระจายศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจไปสู่ภาคต่าง ๆ ของไทย การสร้างเมืองเศรษฐกิจเฉพาะด้านโดยอาศัยความได้เปรียบที่แตกต่างกันของแต่ละจังหวัด ซึ่งช่วยส่งเสริมการพัฒนาคลัสเตอร์ของเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ พร้อมทั้งการส่งเสริมและพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ เพื่อให้เมืองเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ดึงดูดการลงทุนใหม่ โดยการส่งเสริมให้เมืองเป็นเจ้าภาพจัดเทศกาลความคิดสร้างสรรค์ และวัฒนธรรมระดับสากล โดยให้ความสำคัญกับการใช้มหาวิทยาลัยในแต่ละภูมิภาค และสถาบันการศึกษาท้องถิ่น ขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม เพื่อให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจในแต่ละภาค</p>	<p>แยกเป็น 2 ประเด็นการพัฒนา และปรับแก้คำ “การพัฒนาเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก ดังเช่น เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก” เป็น “เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก” ตามพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และเพิ่มคำว่า เขตเศรษฐกิจชายแดน</p>

ร่างยุทธศาสตร์ชาติ พุทธศักราช 2561 (เดิม)	ความเห็นฝ่ายเลขานุการฯ	หมายเหตุ
<p>4.5.5 ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ ในการพัฒนาและบูรณาการกลไกภาครัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยเน้นประเด็นการเริ่มต้นธุรกิจ การขออนุญาตต่าง ๆ การจดทะเบียนทรัพย์สิน การได้รับสินเชื่อ การคุ้มครองผู้ลงทุน การชำระภาษี และการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาระบบคุณภาพของชาติ ทั้งระบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ระบบมาตรฐานวิชาชีพ ระบบทดสอบและระบบรับรองคุณภาพ ให้มีประสิทธิภาพ รองรับภาคการผลิตและบริการ รวมทั้งการสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านมาตรฐาน เช่น ศูนย์ทดสอบกลางสำหรับสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม และศูนย์ตรวจรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการในระดับสากล โดยให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในการดำเนินการมากขึ้น พร้อมทั้งการสร้างระบบและศูนย์แม่ข่ายผู้ประกอบการให้มีความเป็นอัจฉริยะ โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน และพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และให้คำปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาคการผลิตและบริการทั้งในระดับส่วนกลางและชุมชน พร้อมทั้งส่งเสริมการจัดการพัฒนาบุคลากรทางเทคโนโลยีขั้นสูงให้มีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการทำธุรกิจอย่างเกื้อหนุนกันระหว่างผู้ประกอบการที่มีขนาดและศักยภาพต่างกัน โดยมีระบบจูงใจให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนาาร่วมกัน</p>	<p>4.5.5 ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ ในการพัฒนาและบูรณาการกลไกภาครัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยเน้นประเด็นการเริ่มต้นธุรกิจ การขออนุญาตต่าง ๆ การจดทะเบียนทรัพย์สิน <u>กระบวนการขอและได้รับสินเชื่อ</u> การคุ้มครองผู้ลงทุน การชำระภาษี และการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาาระบบคุณภาพของชาติ ทั้งระบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ระบบมาตรฐานวิชาชีพ ระบบทดสอบ และระบบรับรองคุณภาพ ให้มีประสิทธิภาพ รองรับภาคการผลิตและบริการ รวมทั้งการสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านมาตรฐาน เช่น ศูนย์ทดสอบกลางสำหรับสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม และศูนย์ตรวจรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการในระดับสากล โดยให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในการดำเนินการมากขึ้น พร้อมทั้งการสร้างระบบและศูนย์แม่ข่ายผู้ประกอบการให้มีความเป็นอัจฉริยะ โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน และพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และให้คำปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาคการผลิตและบริการทั้งในระดับส่วนกลางและชุมชน พร้อมทั้งส่งเสริมการจัดการพัฒนาบุคลากรทางเทคโนโลยีขั้นสูงให้มีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการทำธุรกิจอย่างเกื้อหนุนกันระหว่างผู้ประกอบการที่มีขนาดและศักยภาพต่างกัน โดยมีระบบจูงใจให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนาาร่วมกัน</p>	<p>ข้อเสนอแนะ ให้ปรับคำว่าการได้รับสินเชื่อ การดำเนินการ ปรับเป็น กระบวนการขอและได้รับสินเชื่อ</p>
<p>ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</p>		
<p>3. ตัวชี้วัด 3.5 ตัวชี้วัดที่สะท้อนการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม</p>	<p><u>3.5 ตัวชี้วัดการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม</u></p>	<p>กพร. มีความเห็นว่า ตัวชี้วัด 3.5 ยังไม่ชัดเจนและไม่เป็นรูปธรรม การดำเนินการ ปรับตัวชี้วัด แต่ยังคงลักษณะเดิมไว้ เพื่อที่จะได้มีการพัฒนาตัวชี้วัดที่เหมาะสมในขั้นตอนของการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลต่อไป</p>

ร่างยุทธศาสตร์ชาติ พุทธศักราช 2561 (เดิม)	ความเห็นฝ่ายเลขานุการฯ	หมายเหตุ
<p>4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์ ปฐมวัย วัยเด็ก วัยรุ่น วัยเรียน วัยผู้ใหญ่ วัยแรงงาน และวัยผู้สูงอายุ เพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ มีทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเองในทุกช่วงวัย มีความรอบรู้ทางการเงิน มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย และความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า</p>	<p>4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์ ปฐมวัย วัยเด็ก วัยรุ่น วัยเรียน วัยผู้ใหญ่ วัยแรงงาน และวัยผู้สูงอายุ เพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ มีทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเองในทุกช่วงวัย มีความรอบรู้ทางการเงิน มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย และความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า รวมถึงการพัฒนาและปรับทัศนคติให้คนทุกช่วงวัยที่เคยกระทำผิดได้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างสงบสุขและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ</p>	<p>กระทรวงยุติธรรม ให้ข้อคิดเห็น เรื่องการคืนคนดีสู่สังคม การดำเนินการ ได้เพิ่มข้อความไปในยุทธศาสตร์ 4.2 ว่า รวมถึงการพัฒนาและปรับทัศนคติให้คนทุกช่วงวัยที่เคยกระทำผิดได้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างสงบสุขและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ</p>
<p>4.2.2 ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะความสามารถการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีความยืดหยุ่นทางความคิด รวมถึงทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและนำไปปฏิบัติได้ ตลอดจนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมต่อกับโลกการทำงาน รวมถึงทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ มีทักษะชีวิต สามารถอยู่ร่วมและทำงานกับผู้อื่นได้ ภายใต้อิทธิพลที่เป็นพหุวัฒนธรรม</p>	<p>4.2.2 ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะความสามารถการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน มีภูมิคุ้มกันต่อปัญหาหรืออาชญากรรมต่าง ๆ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีความยืดหยุ่นทางความคิด รวมถึงทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและนำไปปฏิบัติได้ ตลอดจนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมต่อกับโลกการทำงาน รวมถึงทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ มีทักษะชีวิต สามารถอยู่ร่วมและทำงานกับผู้อื่นได้ ภายใต้อิทธิพลที่เป็นพหุวัฒนธรรม</p>	<p>กระทรวงยุติธรรม ให้ข้อคิดเห็น เรื่องการคืนคนดีสู่สังคม การดำเนินการ ได้เพิ่มข้อความไปในยุทธศาสตร์ 4.2.2 ว่า มีภูมิคุ้มกันต่อปัญหาหรืออาชญากรรมต่าง ๆ</p>

ร่างยุทธศาสตร์ชาติ พุทธศักราช 2561 (เดิม)	ความเห็นฝ่ายเลขานุการฯ	หมายเหตุ
<p>ยุทธศาสตร์ชาติที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม</p> <p>4.1.2 ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค โดยกำหนดมาตรการเพื่อสร้างความเสมอภาคที่สำคัญ ได้แก่ การจัดเก็บภาษีการถือครองทรัพย์สินในลักษณะภาษีความมั่งคั่ง โดยเฉพาะภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอัตราก้าวหน้าตามมูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยเน้นการเก็บจากผู้ถือครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจำนวนมากและมีมูลค่าสูง รวมถึงการเก็บภาษีมรดก เพื่อลดการส่งต่อความมั่งคั่งของคนรวยในระดับบนและช่องว่างความเหลื่อมล้ำ การจัดเก็บภาษีกำไรจากการเพิ่มค่าของทรัพย์สิน การขยายฐานภาษีโดยให้ทุกคนโดยเฉพาะกลุ่มคนรายได้ปานกลางขึ้นไปเข้าสู่ระบบภาษี การปรับการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้มีรายได้สูง การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความเสมอภาคในการจัดเก็บภาษีและพัฒนาระบบข้อมูลการทำธุรกรรมทางการเงินของประชาชน การจัดเก็บค่าธรรมเนียมหรือมาตรการอื่นแทนภาษีจากการทำธุรกรรมออนไลน์เพื่อลดการเลี่ยงภาษี และการกำหนดเป้าหมายการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมเพื่อนำไปใช้ในการจัดบริการที่ชัดเจน ตลอดจนการคุ้มครองผู้บริโภค โดยเน้นการแก้ไขกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม ปรับปรุงระบบและกลไกในการคุ้มครองผู้บริโภค สนับสนุนองค์กรของผู้บริโภคให้มีความเข้มแข็ง ป้องกันการละเมิดสิทธิผู้บริโภคและอำนวยความสะดวกยุติธรรมแก่ผู้บริโภค สนับสนุนการบริโภคอย่างยั่งยืน</p>	<p>4.1.2 ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค โดยกำหนดมาตรการเพื่อสร้างความเสมอภาคที่สำคัญ ได้แก่ การจัดเก็บภาษีการถือครองทรัพย์สินในลักษณะภาษีความมั่งคั่ง โดยเฉพาะภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอัตราก้าวหน้าตามมูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยเน้นการเก็บจากผู้ถือครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจำนวนมากและมีมูลค่าสูง รวมถึงการเก็บภาษีมรดก เพื่อลดการส่งต่อความมั่งคั่งของคนรวยในระดับบนและช่องว่างความเหลื่อมล้ำ การจัดเก็บภาษีกำไรจากการเพิ่มค่าของทรัพย์สิน การขยายฐานภาษีโดยให้ทุกคนโดยเฉพาะกลุ่มคนรายได้ปานกลางขึ้นไปเข้าสู่ระบบภาษี การปรับการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้มีรายได้สูง การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความเสมอภาคในการจัดเก็บภาษีและพัฒนาระบบข้อมูลการทำธุรกรรมทางการเงินของประชาชน การจัดเก็บค่าธรรมเนียมหรือมาตรการอื่นแทนภาษีจากการทำธุรกรรมออนไลน์เพื่อลดการเลี่ยงภาษี และการกำหนดเป้าหมายการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมเพื่อนำไปใช้ในการจัดบริการที่ชัดเจน ตลอดจนการคุ้มครองผู้บริโภค โดยเน้นการแก้ไขกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม ปรับปรุงระบบและกลไกในการคุ้มครองผู้บริโภค สนับสนุนองค์กรของผู้บริโภคให้มีความเข้มแข็ง ป้องกันการละเมิดสิทธิผู้บริโภคและอำนวยความสะดวกยุติธรรมแก่ผู้บริโภค สนับสนุนการบริโภคอย่างยั่งยืน และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างเป็นรูปธรรม</p>	<p>สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี มีข้อเสนอแนะ ให้เพิ่มประเด็นการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างเป็นรูปธรรม การดำเนินการ ได้เพิ่มข้อความในประเด็น 4.1.2 ว่า และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างเป็นรูปธรรม</p>
<p>4.1.3 กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร โดยการจำกัดการถือครองที่ดินแบบผูกขาด แก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างเขตพื้นที่ป่าทับซ้อนพื้นที่ทำกินของประชาชน รับรองสิทธิชุมชนในการเข้าใช้ประโยชน์ที่ดิน พัฒนาระบบธนาคารที่ดิน กำหนดมาตรการเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์อย่างเป็นธรรมทั้งต่อผู้เช่าและผู้ให้เช่า และกระจายการถือครองที่ดินในขนาดที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการถือครองที่ดิน ปรับระบบเอกสารสิทธิเพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยและไม่มีที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์สามารถใช้เป็นหลักหลักทรัพย์กับสถาบันการเงินได้ รวมถึงการปรับปรุงต่าง ๆ ในการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะเพื่อการประกอบอาชีพสำหรับประชาชน และการกำหนดมาตรการอื่นเพื่อกระจายการถือครองที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน</p>	<p>4.1.3 กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร โดยการจำกัดการถือครองที่ดินแบบผูกขาด แก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างเขตพื้นที่ป่าทับซ้อนพื้นที่ทำกินของประชาชน รับรองสิทธิชุมชนในการเข้าใช้ประโยชน์ที่ดิน พัฒนาระบบธนาคารที่ดิน กำหนดมาตรการเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์อย่างเป็นธรรมทั้งต่อผู้เช่าและผู้ให้เช่า และกระจายการถือครองที่ดินในขนาดที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการถือครองที่ดิน ปรับระบบเอกสารสิทธิการถือครองที่ดินประเภทต่าง ๆ ให้ผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่ไม่มียี่ที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอพิจารณาสินเชื่อกับสถาบันการเงินได้ รวมถึงการปรับปรุงต่าง ๆ ในการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะเพื่อการประกอบอาชีพสำหรับประชาชน และการ</p>	<p>ข้อเสนอแนะให้ปรับ คำว่าหลักทรัพย์ เป็น ใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอพิจารณาขอสินเชื่อ กับสถาบันการเงินได้ การดำเนินการ ปรับเป็นปรับระบบเอกสารสิทธิการถือครองที่ดินประเภทต่าง ๆ ให้ผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่ไม่มียี่ที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ใช้เป็น</p>

ร่างยุทธศาสตร์ชาติ พฤษภาคม 2561 (เดิม)	ความเห็นฝ่ายเลขานุการฯ	หมายเหตุ
เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงการใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเป็นธรรมและมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง	กำหนดมาตรการอื่นเพื่อกระจายการถือครองที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงการใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเป็นธรรมและมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง	หลักฐานประกอบการขอพิจารณาสินเชื่อกับสถาบันการเงินได้
<p>4.1.4 เพิ่มผลผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทย ให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและความริเริ่มสร้างสรรค์ มีความปลอดภัยในการทำงาน โดยส่งเสริมการปรับทัศนคติของนายจ้างให้มองลูกจ้างเป็นสินทรัพย์ที่สามารถเพิ่มมูลค่าและคุณค่าให้กับธุรกิจได้ ออกกฎหมายเพื่อให้สถานประกอบการจัดโครงสร้างค่าจ้างตามความสามารถและประสบการณ์ ส่งเสริมการรวมตัวเป็นกลุ่มของแรงงานเพื่อปกป้องสิทธิและลดความเสียหายเปรียบ ส่งเสริมกลไกและระบบการออมและแหล่งเงินทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการ รวมถึงการกำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายแรงงานแห่งชาติเพื่อดูแลแรงงานไทยตามมาตรฐานสากล ตลอดจนการพัฒนาด้านคุณภาพแรงงาน ทั้งในด้านทักษะฝีมือแรงงานและความสามารถด้านเทคโนโลยี ภาษาและการจัดการ เพื่อส่งเสริมให้แรงงานพัฒนาตนเองไปเป็นผู้ประกอบการได้</p>	<p>4.1.4 เพิ่มผลผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทย ให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและความริเริ่มสร้างสรรค์ มีความปลอดภัยในการทำงาน โดยส่งเสริมการปรับทัศนคติของนายจ้างให้มองลูกจ้างว่าสามารถเพิ่มมูลค่าและคุณค่าให้กับธุรกิจได้ ออกกฎหมายเพื่อให้สถานประกอบการจัดโครงสร้างค่าจ้างตามความสามารถและประสบการณ์ ส่งเสริมการรวมตัวเป็นกลุ่มของแรงงานเพื่อปกป้องสิทธิและลดความเสียหายเปรียบ ส่งเสริมกลไกและระบบการออมและแหล่งเงินทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการ รวมถึงการกำหนดให้มีคณะกรรมการระดับชาติในการดูแลแรงงานไทยตามมาตรฐานสากล ตลอดจนการพัฒนาด้านคุณภาพแรงงาน ทั้งในด้านทักษะฝีมือแรงงานและความสามารถด้านเทคโนโลยี ภาษาและการจัดการ เพื่อส่งเสริมให้แรงงานพัฒนาตนเองไปเป็นผู้ประกอบการได้</p>	<p>สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ให้ข้อเสนอแนะประเด็น มาตรการทางการบริหารและกฎหมาย การดำเนินการ ได้ตัดส่วนที่เฉพาะเจาะจงออกไป และปรับเป็น รวมถึงการกำหนดให้มีคณะกรรมการระดับชาติในการดูแลแรงงานไทยตามมาตรฐานสากล</p>
4.1.8 สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม	4.1.8 สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม อย่างทั่วถึง	สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีข้อเสนอแนะให้เพิ่ม “อย่างทั่วถึง” ในหัวข้อประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4.1.8

ร่างยุทธศาสตร์ชาติ พุทธศักราช 2561 (เดิม)	ความเห็นฝ่ายเลขานุการฯ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		
<p>4.5.1 พัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ โดยจัดให้มีน้ำสะอาดใช้ทุกครัวเรือนในชุมชนชนบท ในปริมาณคุณภาพ และราคาที่เหมาะสม มีระบบการจัดการน้ำชุมชนที่เหมาะสม พร้อมทั้งส่งเสริมฟื้นฟู อนุรักษ์ พื้นที่ต้นน้ำ พื้นที่ชุ่มน้ำ พื้นที่พิกน้ำ แหล่งน้ำธรรมชาติ แอ่งน้ำบาดาล การระบายน้ำชายฝั่ง ให้มีปริมาณและคุณภาพน้ำ และใช้ประโยชน์ได้ตามเกณฑ์ มีการจัดทำแผนป้องกัน พื้นฟู รักษา ร่วมกับแผนรักษาเขตต้นน้ำ แผนป้องกันแผ่นดินถล่ม แผนอนุรักษ์ พื้นฟู รักษาสภาพสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำธรรมชาติ ตามพื้นที่ที่กำหนดและตามความสำคัญ และมีการพัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบให้มีระดับความมั่นคงในระดับสากล โดยการจัดการและใช้น้ำที่สมดุล ทันทสมัย ทันทการณ์ และสร้างความเป็นธรรม ใช้ระบบทั้งทางโครงสร้าง กฎระเบียบ การวางองค์กรการจัดการการจัดหาและใช้น้ำที่ได้สมดุล ระบบและกลไกการจัดสรรน้ำ การกำหนดสัดส่วนน้ำที่จำเป็นและเป็นธรรม การยกระดับผลิตภาพการใช้น้ำให้เทียบเท่าระดับสากล รวมทั้งการเตรียมความพร้อมทางบุคลากร สังคม สารสนเทศและการสื่อสาร การพัฒนาเครื่องมือการจัดการ การดำเนินการเพื่อสร้างสมดุล สร้างวินัยของประชาชนในการใช้น้ำและการอนุรักษ์อย่างรู้คุณค่า พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สารสนเทศกับนานาชาติ และการดำเนินการร่วมใช้น้ำกับแม่น้ำระหว่างประเทศ โดยพิจารณาและดำเนินการโครงการบูรณาการและเชื่อมโยงกับประเด็นอื่นร่วมกับระดับสากล และมีการจัดระบบการจัดการน้ำในภาวะวิกฤติ ให้สามารถลดสูญเสีย ความเสี่ยง จากภัยพิบัติที่เกิดจากน้ำตามหลักวิชาการให้อยู่ในขอบเขตที่ควบคุมที่มีประสิทธิภาพ โดยแบ่งตามลักษณะของแต่ละพื้นที่ได้ และสามารถฟื้นตัวได้ในเวลาอันสั้น</p>	<p>4.5.1 พัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ โดยจัดให้มีน้ำสะอาดใช้ทุกครัวเรือนในชุมชนชนบท ในปริมาณ คุณภาพ และราคาที่เหมาะสม มีระบบการจัดการน้ำชุมชนที่เหมาะสม พร้อมทั้งส่งเสริมฟื้นฟู อนุรักษ์ พื้นที่ต้นน้ำ พื้นที่ชุ่มน้ำ พื้นที่พิกน้ำ แหล่งน้ำธรรมชาติ แอ่งน้ำบาดาล การระบายน้ำชายฝั่ง ให้มีปริมาณและคุณภาพน้ำ และใช้ประโยชน์ได้ตามเกณฑ์ มีการจัดทำแผนป้องกัน พื้นฟู รักษา ร่วมกับแผนรักษาเขตต้นน้ำ แผนป้องกันแผ่นดินถล่ม แผนอนุรักษ์ พื้นฟู รักษาสภาพสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำธรรมชาติ ตามพื้นที่ที่กำหนดและตามความสำคัญ และมีการพัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบให้มีระดับความมั่นคงในระดับสากล โดยการจัดการและใช้น้ำที่สมดุล ทันทสมัย ทันทการณ์ และสร้างความเป็นธรรม ใช้ระบบทั้งทางโครงสร้าง กฎระเบียบ การบริหารจัดการการจัดหาและใช้น้ำที่ได้สมดุล ระบบและกลไกการจัดสรรน้ำ การกำหนดสัดส่วนน้ำที่จำเป็นและเป็นธรรม การยกระดับผลิตภาพการใช้น้ำให้เทียบเท่าระดับสากล รวมทั้งการเตรียมความพร้อมทางบุคลากร สังคม สารสนเทศและการสื่อสาร การพัฒนาเครื่องมือการจัดการ การดำเนินการเพื่อสร้างสมดุล สร้างวินัยของประชาชนในการใช้น้ำและการอนุรักษ์อย่างรู้คุณค่า พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สารสนเทศกับนานาชาติ และการดำเนินการร่วมใช้น้ำกับแม่น้ำระหว่างประเทศ โดยพิจารณาและดำเนินการโครงการบูรณาการและเชื่อมโยงกับประเด็นอื่นร่วมกับระดับสากล และมีการจัดระบบการจัดการน้ำในภาวะวิกฤติ ให้สามารถลดสูญเสีย ความเสี่ยง จากภัยพิบัติที่เกิดจากน้ำตามหลักวิชาการให้อยู่ในขอบเขตที่ควบคุมที่มีประสิทธิภาพ โดยแบ่งตามลักษณะของแต่ละพื้นที่ได้ และสามารถฟื้นตัวได้ในเวลาอันสั้น</p>	<p>กพร. มีข้อเสนอแนะเรื่องการจัดตั้งองค์กรใหม่ มาตรการ ปรับเป็น การบริหารจัดการการจัดหาและใช้น้ำที่ได้สมดุล</p>

การดำเนินการในระยะต่อไป



ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

1. ขอความเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ เพื่อนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ต่อไป
2. สำหรับการแก้ไขเพิ่มเติมในขั้นการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป ขอความเห็นชอบให้สำนักงานฯ เป็นผู้ปรับปรุงแก้ไขร่างยุทธศาสตร์ชาติ และเสนอประธานกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบในนามของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติต่อไป



จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



เรื่องเพื่อพิจารณา

การเตรียมการจัดทำร่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

วาระที่ 4.2

ความเป็นมา

วันที่ 20 เมษายน 2561 คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2561 ได้มีมติเห็นชอบหลักการ รูปแบบ และเค้าโครงของแผนแม่บทตามที่สำนักงานฯ เสนอและมอบหมายให้คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 คณะ นำหลักการ รูปแบบ และเค้าโครงดังกล่าว ไปใช้ในการดำเนินการจัดทำแผนแม่บทฯ ต่อไป

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 การจัดประชุมหารือระหว่างประธานกรรมการปฏิรูปทุกคณะกับประธานกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน ได้มีการหารือและชี้แจงแนวทางการดำเนินการเตรียมการจัดทำแผนแม่บทฯ ให้กับประธานคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติทราบ โดยคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้านมีกรอบระยะเวลาในการจัดทำแผนแม่บทฯ ให้แล้วเสร็จภายในเดือน กันยายน 2561 ก่อนนำเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะรัฐมนตรีพิจารณาในช่วงเดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2561 และต้องคำนึงถึงความครอบคลุมของประเด็นการปฏิรูปที่เกี่ยวข้องด้วย ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 10 ของ พ.ร.บ. การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติฯ

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 สำนักงานฯ ได้ส่งหนังสือถึงประธานคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 คณะ เพื่อขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประเด็นสำคัญของร่างยุทธศาสตร์ชาติที่จะบรรจุไว้ในร่างแผนแม่บทฯ โดยขอให้ส่งกลับมายังสำนักงานฯ ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ซึ่งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติทุกคณะ ได้ให้ความอนุเคราะห์จัดส่งข้อมูลดังกล่าวมายังสำนักงานฯ แล้ว



หัวข้อประเด็นสำคัญในการจัดทำแผนแม่บทฯ คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 คณะได้ดำเนินการจัดทำหัวข้อประเด็นสำคัญเบื้องต้นเพื่อบรรจุไว้ในร่างแผนแม่บทฯ แต่ละด้าน สรุปได้ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ด้าน	จำนวนหัวข้อประเด็นสำคัญในแผนแม่บท	ประกอบด้วย
1. ด้านความมั่นคง	5	(1) การรักษาความสงบภายในประเทศ (2) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง (3) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ (4) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มีใ้ภาครัฐ (5) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม
2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	5	(1) มหาอำนาจทางการเกษตร (2) อุตสาหกรรมและบริหาร (3) การท่องเที่ยว (4) โครงสร้างพื้นฐาน (5) สร้างนวัตกรรมเศรษฐกิจ
3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	7	(1) การปรับเปลี่ยนค่านิยม (2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (3) การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม (4) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย (5) การสร้างเสริมให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี (6) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (7) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ

ยุทธศาสตร์ด้าน	จำนวนหัวข้อ ประเด็นสำคัญใน แผนแม่บท	ประกอบด้วย
4. ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาค ทางสังคม	24	<p>(1) การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก (2) การปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค (3) การกระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร (4) เพิ่มผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทย (5) สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมคนทุกช่วงวัย (6) การลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง (7) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการศึกษา (8) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงระบบยุติธรรม (9) กำหนดจังหวัดหลักที่จะเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี (10) กำหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่าง ๆ (11) จัดระบบเมืองที่เอื้อต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่คุณภาพและปลอดภัย (12) ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบราชการแผ่นดิน (13) สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่บนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (14) เรื่องการพัฒนากำลังแรงงานในพื้นที่ (15) สนับสนุนการรวมตัวและดึงพลังของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมที่เข้มแข็งแบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม (16) เตรียมการรองรับสังคมสูงวัย (17) สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนที่มีการระดมทุนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน (18) ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทสตรีในการสร้างสรรค์สังคม (19) การพัฒนาทุนทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มชน (20) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสร้างสรรค์ (21) ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในครัวเรือน (22) เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการพึ่งพาตนเอง (23) ปรับดุลอำนาจระหว่างประชาชนกับนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อสร้างประชาธิปไตย (24) สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน</p>

ยุทธศาสตร์ด้าน	จำนวนหัวข้อประเด็นสำคัญในแผนแม่บท	ประกอบด้วย
5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	16	(1) เศรษฐกิจฐานชีวภาพและพัฒนาความมั่นคงด้านเกษตรอาหารและยา (2) ป่าไม้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (3) การอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติ (4) การส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน (5) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล (6) การฟื้นฟูชายหาดท่องเที่ยวและการกัดเซาะชายฝั่ง (7) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (8) สาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและเวชศาสตร์ป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ (9) การพัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (10) ระบบและกลไกในการพัฒนาเมืองนำอยู่ (11) การจัดการมลพิษทุกประเภทและสารเคมีกับภาคเกษตรทั้งระบบ (12) การพัฒนาความมั่นคงน้ำและเพิ่มผลิตภาพของน้ำทั้งระบบ (13) การพัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศ (14) การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศและการสร้างการมีส่วนร่วม (15) การพัฒนาระบบยุติธรรม และระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเติบโตที่มีคุณภาพในอนาคต (16) การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และนวัตกรรมเวทีดิจิทัล (Actionable Intelligence Policy : AIP)
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารบริการภาครัฐ	6	(1) บุคลากรภาครัฐ (คน) (2) ระบบ/กลไก และโครงสร้างภาครัฐ (3) การกระจายอำนาจ (4) กระบวนการยุติธรรม (5) กฎหมาย (6) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดหัวข้อประเด็นสำคัญในการจัดทำร่างแผนแม่บทฯ ของยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้าน โดยเห็นควรให้จัดกลุ่มประเด็นดังกรณีของยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 และยุทธศาสตร์ที่ 6 เพื่อให้การจัดทำร่างแผนแม่บทฯ มีความชัดเจนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติได้ และมอบหมายให้คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติทุกคณะเตรียมการจัดทำร่างแผนแม่บทฯ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2561 เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ต่อไป



จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



เรื่องเพื่อพิจารณา

ร่างระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการติดตามการตรวจสอบ และการประเมินผล
การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ

วาระที่ 4.3

ความเป็นมา

15 ก.พ. 61

ที่ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 มีมติเห็นชอบข้อเสนอในการกำหนดระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการติดตามฯ ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการเสนอระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวตามขั้นตอนของกฎหมาย

13 มี.ค. 61

กรม. มีมติให้สำนักงานฯ เร่งดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการติดตามฯ โดยไม่เป็นภาระของหน่วยงานมากจนเกินไป และนำเสนอกรม. พิจารณาโดยเร็ว เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางและหลักเกณฑ์เพื่อถือปฏิบัติต่อไป

20 เม.ย. 61

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติในการประชุมครั้งที่ 2/2561 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการแนวทางการติดตามฯ ตามที่กรมการและเลขานุการฯ เสนอ โดยมอบหมายให้สำนักงานฯ หรือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อปรับปรุงร่างระเบียบฯ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ก่อนการนำเสนอกรม.พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

2 พ.ค. 61

สสน. ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ถึงสำนักงานฯ โดยมีสาระสำคัญในส่วนของ การติดตามฯ ในประเด็นเรื่องกรอบระยะเวลาของการรายงานฯ กระบวนการขอข้อมูลเพิ่มเติม การใช้ระบบสารสนเทศฯ ซึ่งสำนักงานฯ ได้นำประเด็นข้อคิดเห็นดังกล่าวประกอบการพิจารณาการจัดทำระเบียบหลักเกณฑ์ฯ เพื่อใช้ในการหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาด้วย

11 พ.ค. 61

สำนักงานฯ ได้ดำเนินการหารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อปรับปรุงร่างระเบียบฯ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 แล้ว

22 พ.ค. 61

สำนักงานฯ ได้มีหนังสือขอความเห็นต่อร่างระเบียบฯ จากองค์กรในฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ องค์กรอิสระ หรือองค์กรอัยการ ทั้งหมด 12 หน่วยงาน โดยขอให้หน่วยงานตอบกลับมายังสำนักงานฯ ภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561

วาระ 4.3

ร่างระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการติดตามการตรวจสอบ และการประเมินผล การดำเนินงานการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ

ความเห็นต่อร่างระเบียบฯ จากองค์กรในฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ องค์กรอิสระ หรือองค์กรอัยการ

ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2561

หน่วยงาน	ความเห็น	หมายเหตุ
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	<ol style="list-style-type: none"> ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศที่สำนักงาน ได้จัดทำขึ้นควรกำหนดให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลในระบบได้ตามความจำเป็นต่อการทำหน้าที่ของวุฒิสภา ในช่วงเวลาของการใช้บทเฉพาะกาล ตามมาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญ ขอปรับความในข้อ 12 และ 13 จาก “กำหนดให้สำนักงานจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศต่อคณะ กรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะรัฐมนตรี หัวหน้าขององค์กรในฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ องค์กรอิสระ และองค์กรอัยการและรัฐสภาทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานจากหน่วยงาน” เพื่อให้สอดคล้องกับ มาตรา 24 วรรค 2 แห่ง พ.ร.บ.จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 และมาตรา 25 วรรค 2 แห่ง พ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2560 ขอปรับคำผิด ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - ข้อ 4 วรรคหนึ่ง “เพื่อประโยชน์ในการติดตาม ...ต่อคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และที่ประชุมร่วม” - ข้อ 7 (2)(ค) “มอบหมายให้สำนักงานฯ เชิญผู้แทนหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงให้ข้อมูลเพิ่มเติม” - ข้อ 11 (2) จาก “หากเป็นกรณีมี ... แห่งพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 เป็น “หากเป็นกรณีมี ... แห่งพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560” - ข้อ 13 จาก “หัวหน้าหัวหน้าองค์กรในฝ่ายนิติบัญญัติ” เป็น “หัวหน้าองค์กรในฝ่ายนิติบัญญัติ” 	<ol style="list-style-type: none"> สำนักงานฯ จะดำเนินการเพิ่มสิทธิการเข้าถึงระบบให้กับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา การระบุเนื้อความตามข้อ 12 และ 13 มีความสอดคล้องแล้วกับมาตรา 24 วรรค 1 แห่ง พ.ร.บ. การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 และ มาตรา 25 วรรค 1 แห่ง พ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2560 ที่ระบุให้หน่วยงานฯ เป็นผู้กำหนดระยะเวลาการรายงานผลของหน่วยงาน สำนักงานฯ ได้ดำเนินการปรับแก้ไขคำผิดดังกล่าว ๆ แล้ว

หน่วยงาน	ความเห็น	หมายเหตุ
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ	เห็นด้วยกับร่างระเบียบฯ	-
สำนักงานศาลยุติธรรม	เห็นด้วยกับร่างระเบียบฯ	-
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	ร่างระเบียบมีความครบถ้วนแล้ว และมีข้อเสนอแนะว่า เพื่อให้เป็นการเกื้อหนุนของรัฐบาลหลักการ ในข้อ 3 ของร่างระเบียบ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ควรพิจารณา เชื่อมโยงและ/หรือใช้ฐานข้อมูลกับรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณที่หน่วยงานของรัฐ ส่งให้สำนักงานประมาณ ตามแบบ สป. 301 ซึ่งต้องรายงานปีรายไตรมาสอยู่แล้ว	ได้รับเรื่องการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลอื่น ๆ ไว้แล้ว ใน ข้อ 14 “เพื่อประโยชน์ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ให้สำนักงานประสานและจัดทำความเชื่อมโยงระบบกับฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งอยู่ในความดูแลของหน่วยงานของรัฐอื่น โดยเฉพาะข้อมูลด้านงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ และการรายงานผลการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง”
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	เห็นด้วยกับร่างระเบียบฯ	-
สำนักงานอัยการสูงสุด	เห็นชอบในหลักการ โดยมีข้อสังเกต ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> ร่างระเบียบ ข้อ 4 วรรคหนึ่ง มีการพิมพ์คำเคลื่อน มีคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติข้างัน ควรแก้ไขคำแรกเป็น คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ร่างระเบียบ ข้อ 10 ที่ระบุว่า “ให้หน่วยงานของรัฐ รายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่สำนักงานกำหนด” ควรให้หน่วยงานของรัฐได้มีส่วนร่วมในการกำหนดตัวชี้วัดร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถปฏิบัติตามตัวชี้วัดได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป 	<ol style="list-style-type: none"> สำนักงานฯ ได้ดำเนินการปรับแก้ไขคำผิดดังกล่าว แล้ว สำนักงานฯ จะได้ปรับปรุงระเบียบตามความเห็นของหน่วยงานต่อไป

โดยในภาพรวมทุกหน่วยงานเห็นด้วยกับร่างระเบียบฯ โดยมีความเห็นเพิ่มเติม เช่น เรื่อง การขอสิทธิในการเรียกดูข้อมูล ความสอดคล้องกับ พ.ร.บ.การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติฯ และ พ.ร.บ. แผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปฯ และการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลภาครัฐอื่น เป็นต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบร่างระเบียบฯ



เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระที่ 5

BACK UP

ความเห็นหน่วยงานที่ต่อบก่อนการพิจารณาของกรม.

ยุทธศาสตร์ชาติ	หน่วยงาน	สรุปข้อเสนอแนะ
1. ด้านความมั่นคง	สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	<p>ประเด็นที่ 2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง</p> <p>2.4 การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>ควรเพิ่มเติมเรื่อง “การพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่สนับสนุนการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”</p>
	กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	<p>ประเด็นที่ 3 แม่เหล็กการท่องเที่ยวระดับโลก</p> <p>ความมุ่งเน้นการพัฒนาบนรากฐานหรือจุดแข็งของความเป็นไทยและทุนวัฒนธรรมไทย โดยการมีส่วนร่วมจากชุมชนภายใต้กรอบแนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อาทิ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวโดยชุมชน รวมถึงการท่องเที่ยวที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบเชิงกายภาพหรือที่ตั้ง เช่น การท่องเที่ยวทางน้ำ การท่องเที่ยวเชิงกีฬา และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เป็นต้น ทั้งนี้ จะต้องมีการพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยวให้เพียงพอับความต้องการทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในอนาคต</p>
2. ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน	สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	<p>ประเด็นย่อยที่ 1.2 เกษตรปลอดภัย</p> <p>“...สนับสนุนความร่วมมือเพื่อผลกระทบทั่วโลกในทางการตลาด หรือ ecosystem แก่เกษตรกรที่ต้องการทำการเกษตรอินทรีย์...”</p> <p>ประเด็นย่อยที่ 5.5 ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ</p> <p>“...การขออนุญาตต่างๆ การจดทะเบียนทรัพย์สิน การได้รับเงินเพื่อระงับวนการขอสินเชื่อ การคุ้มครองนักลงทุน การชำระภาษี และการชำระระหว่างประเทศ...”</p>
	สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	<p>ตัวชี้วัด 3.5 ตัวชี้วัดที่สะท้อนการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตัวชี้วัดยังไม่ชัดเจนและไม่เป็นรูปธรรม</p>
3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	<p>ประเด็นที่ 1 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (Transformation of Culture)</p> <p>1. เพิ่มเติมประเด็นการปลูกฝังจิตสำนึกรักความยุติธรรม และเคารพกฎหมาย เคารพสิทธิ และกฎกติกาของสังคมของประชาชน (Culture of Lawfulness)</p> <p>2. การปรับเปลี่ยน Mindset ผ่านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้กระทำผิด โดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบการจำแนกผู้กระทำผิดตามสาเหตุของการกระทำผิด เพื่อประโยชน์ในการออกแบบโปรแกรมการพัฒนาและแก้ไขฟื้นฟูเฉพาะราย</p>
	กระทรวงยุติธรรม	

ยุทธศาสตร์ชาติ	หน่วยงาน	สรุปข้อเสนอแนะ
		<p>เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด โดยมุ่งเน้นการให้การศึกษา การศึกษาทางจิตเวช การฝึกทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด รวมถึงการมีระบบส่งต่อภายหลังพ้นโทษให้มีความสอดคล้องกัน และเพื่อให้ผู้กระทำผิดกลับไปได้ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขและให้สังคมเห็นคุณค่าในกลุ่มคนเหล่านี้</p> <p>ประเด็นที่ 2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต</p> <p>เพิ่มเติมการป้องกันและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันคนทุกช่วงวัยไม่ให้เกิดการทุจริตและการพัฒนาแก้ไขฟื้นฟูคนทุกช่วงวัยที่เคยกระทำผิดให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข</p> <p>ประเด็นย่อยที่ 2.2 ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น</p> <p>เพิ่มเติมการแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่ก้าวพลาดไม่มีการศึกษา มีทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตเพื่อกลับไปเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าในการพัฒนาประเทศ</p> <p>ประเด็นย่อยที่ 2.3 ช่วงวัยแรงงาน</p> <p>เพิ่มเติมการพัฒนาคนกลุ่มผู้กระทำความผิดไม่มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน</p> <p>ประเด็นที่ 3 การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม</p> <p>ไม่มีการประสานอาชีพเข้ากับศักยภาพชุมชนและพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืน บนปณูกรักษ์ เช่น โครงการพัฒนาคนอยู่คนกลุ่มผู้ต้องขัง การฝึกสอนอาชีพ ต้องให้สังคมชื่นชมไปคู่กับค่าของการทำความดีของกลุ่มผู้ต้องขังและมองข้ามการกระทำผิดในอดีต นอกจากนี้ควรมีภาคเอกชน/บริษัทที่จ้างผู้พ้นโทษเข้าทำงานสามารถนำค่าใช้จ่ายไปหักลดภาษีได้ เพื่อจูงใจภาคเอกชนเข้าร่วมและให้การสนับสนุน ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาสังคมอย่างยั่งยืนและสอดคล้องตามแนวทาง UN SDGs</p> <p>ประเด็นที่ 4 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย</p> <p>ควรเพิ่มเติมการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในมิติที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะการพัฒนาความรู้ความสามารถ รวมถึงการปรับทัศนคติแนวคิดของผู้ต้องขัง ผู้ถูกคุมความประพฤติรวมถึงเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (กลุ่มเปราะบาง) ให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ</p> <p>ประเด็นที่ 6 การสร้างสังคมแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</p> <p>เพิ่มเติมต่อท้ายข้อ 6.3 “เพื่อป้องกันการทำผิดของจนททุกช่วงวัย มุ่งเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนทุกช่วงวัย โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนในวัยเรียนให้สามารถปกป้องตัวเองไม่ให้เกิดเป็นเหยื่ออาชญากรรมและการแพร่ระบาดของยาเสพติด”</p>

ความเห็นหน่วยงานที่ตอบก่อนการพิจารณาของ ครม. (ต่อ)

ยุทธศาสตร์ชาติ	หน่วยงาน	สรุปข้อเสนอแนะ
5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ตัวชี้วัด 3.4 กระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืน องค์ความรู้และศักยภาพที่พึงประสงค์ของภาคส่วนพัฒนาที่ขึ้น การกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่น ระบบธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมเกิดขึ้น โครงการสำคัญที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงในการกำหนดอนาคตประเทศ ตัวชี้วัดยังไม่ชัดเจนและไม่เป็นรูปธรรม ประเด็นย่อยที่ 5.1 พัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ ให้มีการวางองค์การการจัดการน้ำและใช้น้ำที่สมดุล ซึ่งเป็นการเสนอจัดตั้งหน่วยงานใหม่ อย่างไรก็ตาม การจัดตั้งหน่วยงานใหม่ดังกล่าวอาจซ้ำซ้อนกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้ ประกอบกับการจัดตั้งหน่วยงานดังกล่าวจำเป็นต้องศึกษาเหตุผลความจำเป็นและคำนึงถึงค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งให้ชัดเจนด้วย ในกรณีนี้ควรพิจารณาปรับปรุงบทบาทภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานที่มีอยู่เดิมเป็นลำดับแรกก่อน และการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ดังกล่าวไม่ควรมีผลผูกพันกับส่วนราชการในทันที
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ	กระทรวงยุติธรรม	ประเด็นย่อยที่ 1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่างๆ ผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลประยุกต์ใช้ เพิ่มการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ในมิติการพัฒนาการบริหารจัดการภายในหน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน ดังนี้ ประเด็นย่อยที่ 1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่างๆ ผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ “...มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการภายในหน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน...”
	สำนักงานศาลปกครอง	ประเด็นย่อยที่ 8.4 ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรมชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม แก้ไขเพิ่มเติมคือ “...ส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมทางเลือกในรูปแบบต่างๆ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและระงับการพิจารณาคดี...” เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่ว่า ระบบวิธีพิจารณาคดีของศาลปกครองมิได้รองรับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดีไว้ และขณะนั้นศาลปกครองได้เสนอแก้ไขพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 เพื่อรองรับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างพิจารณาคดีปกครอง
	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	ตัวชี้วัด 3.3 คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย (Corruption Perception Index: CPI) อยู่ในลำดับ 1 ใน 20 ของโลก การกำหนดให้คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย (Corruption

ยุทธศาสตร์ชาติ	หน่วยงาน	สรุปข้อเสนอแนะ
	ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	Perceptions Index : CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 ของโลก เป็นหนึ่งในตัวชี้วัด การบรรลุเป้าหมาย นั้น มีความเป็นไปได้ยากที่จะบรรลุเป้าหมาย เนื่องจากที่ผ่านมาประเทศไทยได้รับการประเมินคะแนน CPI ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 22 ปี ได้คะแนนสูงสุดเพียง 38 คะแนน นอกจากนี้ การกำหนดเป้าหมายให้ประเทศไทยได้คะแนนCPI อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 ของโลก นั้นจะต้องไปแทรกอันดับประเทศที่เจริญแล้ว ดังนั้นจึงมีความเห็นว่าควรกำหนดเป้าหมายให้ประเทศไทยอยู่ในอันดับ 1 ใน 40 ของโลก ซึ่งจะมีคะแนน CPI ประมาณ 60 คะแนน และหาพิจารณาการจัดอันดับกลุ่มประเทศที่เข้ารับการประเมิน CPI เป็น 4 กลุ่ม ประเทศไทยควรได้รับคะแนน CPI อยู่ในกลุ่มประเทศกลุ่มที่ 1 ซึ่งอยู่ในอันดับ 1 ใน 40 ของโลก ประเด็นย่อยที่ 6.2 บุคลากรภาครัฐมีคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต กำหนดให้เจ้าพนักงานของรัฐต้องยึดถือแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักเสียการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยเฉพาะผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง จะต้องเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปโดยเร็ว คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีความเห็นว่า การเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินให้ประชาชนทราบนั้น จะต้องเป็นไปตามกรอบของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
	สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	ตัวชี้วัด ปรับแก้ดังต่อไปนี้ 3.2 การประเมินประสิทธิภาพของภาครัฐจากการสำรวจของ International Institute for Management Development (IMD) อยู่ระดับคะแนนที่ ... 3.3 “คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต” (Corruption Perceptions Index: CPI) ที่ระดับคะแนน... 3.4 ดัชนีนิติธรรม (Rule of Law Index) ของ World Justice Project (WJP) ที่ระดับคะแนน...
	สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	เพิ่มเติมประเด็นย่อยที่ 6.5 การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่การเงินการคลังของรัฐ
	สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	ในโครงการประเมินผลผลการทำงานของหน่วยงานโดยรวมทุกยุทธศาสตร์ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและผลการประเมินเป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่าย

ความเห็นหน่วยงานที่ตอบก่อนการพิจารณาของ ครม. (ต่อ)

ประเด็นอื่นๆ	หน่วยงาน	ข้อเสนอแนะ
รายละเอียดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	สำนักงบประมาณ	ให้มีการจัดทำแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แบ่งเป็นระยะ 5 ปี โดยกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด และหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในแต่ละประเด็นของแผนแม่บทภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติที่ชัดเจน เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถนำไปกำหนดเป็นแผนการปฏิบัติงานที่มีความชัดเจน ทั้งในส่วนของแผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และพื้นที่ดำเนินการ เพื่อให้สามารถติดตามประเมินผลให้บรรลุเป้าหมายตามที่ยุทธศาสตร์ชาติกำหนด รวมทั้งควรนำแผนงาน/โครงการที่มีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกับแผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ และมีความสำคัญในระดับสูงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศกำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้เกิดความครอบคลุมของประเด็นการพัฒนาประเทศ
เป้าหมายโดยรวม ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ การสื่อสารและการมีส่วนร่วม	ธนาคารแห่งประเทศไทย	1. เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ควรมุ่งไปที่คุณลักษณะของ “คนไทย” และ “สังคมไทย” ที่เราอยากเห็น เพื่อจะพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงในวันข้างหน้า เช่น “คนไทย” และ “สังคมไทย” ที่เราอยากเห็น เพื่อจะพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงในวันข้างหน้า เช่น คนไทยต้องมีคุณภาพ (quality) มีความคล่องตัวและพร้อมที่จะปรับตัว (agility) มีภูมิคุ้มกัน (immunity) และรู้จักร่วมมือ (collaboration) รวมทั้งต้องให้ประชาชนตระหนัก (awareness) ในความสำคัญและทิศทางของแผน
		ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเป็นเรื่องกระบวนกรมากกว่าเป้าหมายเชิงปริมาณ 2. ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์และการบริหารความสมดุล การมีแนวทางการบริหารความสมดุลที่ชัดเจน และจัดลำดับความสำคัญของประเด็นยุทธศาสตร์บางประเด็นที่ต้องทำก่อนหรือรอภายหลัง จะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานต่างๆ ในการนำไปกำหนดแนวทางปฏิบัติ 3. การได้รับการสนับสนุนจากประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง (stakeholders) ในทุกภาคส่วนรวมถึงการสร้างแรงจูงใจ (incentive) ที่เหมาะสมกับทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และประชาชนจะทำให้การขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจในทิศทางและเป้าหมายของยุทธศาสตร์ รวมถึงกลไกกำหนดแรงจูงใจและบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จะช่วยปรับความคาดหวังของทุกภาคส่วนให้ตรงกัน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ให้เห็นภาพว่า ประชาชน ชุมชน ภาคธุรกิจ ภาครัฐ และประเทศโดยรวมได้รับประโยชน์จากการปฏิรูปประเทศอย่างไร และมีกลไกการจัดสรรผลประโยชน์ระหว่างกลุ่มต่าง ๆ อย่างไร

ประเด็นอื่นๆ	หน่วยงาน	ข้อเสนอแนะ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	1. เนื่องจากยุทธศาสตร์ชาติมีการกำหนดทิศทางและเป้าหมายของประเทศในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้า จึงควรมีการกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติที่ชัดเจน ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว รวมทั้งมีการถ่ายทอดและสร้างความเข้าใจกับหน่วยงาน/องค์กรอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้หน่วยงาน/องค์กรสามารถนำแนวทางการดำเนินงานไปใช้ในการกำหนดและจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน/กิจกรรม/โครงการของหน่วยงาน/องค์กรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 2. ควรให้ความสำคัญในการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมต้นกล้าที่มีความสำคัญตามความต้องการของประเทศ เพื่อให้หน่วยงาน/องค์กร ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ประเด็นย่อยที่ 2.1 การแก้ไขปัญหามันคงในปัจจุบัน “...ปัญหาการรุกเข้ามายังรวดเร็วของทุนขนาดใหญ่ เทคโนโลยียุคใหม่ การย้ายถิ่นของทุนและแรงงานข้ามชาติ ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติและความมั่นคงของมนุษย์...” ประเด็นย่อยที่ 2.2 การคิดค้น เฝาระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหที่อาจอุบัติขึ้นใหม่ “...การแผ่อิทธิพลทางเศรษฐกิจของมหาอำนาจ และการย้ายถิ่นของทุนข้ามชาติที่อาจกระทบต่อความมั่นคง...” ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประเด็นย่อยที่ 1.1 ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก “...สร้างกลไกปกป้องเศรษฐกิจชุมชน วิชากิจชุมชน และธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจากธุรกิจขนาดใหญ่ข้ามชาติ...” อาจต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ประเทศจะได้รับจากการถ่ายทอดเทคโนโลยี การทดแทนแรงงานที่ขาดแคลน และการเพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภค ดังนั้น ในการออกแบบแผนแม่บท ควรมีการหารือระหว่างภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในการหาจุดสมดุลของนโยบายและการทดลองที่จะเปลี่ยนภัยคุกคามให้เป็นโอกาส รวมทั้งคำนึงถึงความสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศในระยะยาว
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย	ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง เป้าหมายที่ 1 อุทกภัยได้รับการแก้ไขแบบบูรณาการ ให้มีกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการดิจิทัล ประเด็นที่ 2 ป้องกันและแก้ไขอุทกภัยที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง - ผลักดันพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ - จัดทำประมวลกฎหมายป่าไม้ - จัดทำแนวทางการจัดที่ดินให้แก่ประชาชน - ให้มีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม - ผลักดันพระราชบัญญัติป่าชุมชน ประเด็นที่ 4 บูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและ

ความเห็นหน่วยงานที่ตอบก่อนการพิจารณาของ ครม. (ต่อ)

ประเด็นอื่นๆ	หน่วยงาน	ข้อเสนอแนะ
		<p>นานาชาติรวมถึงองค์กรภาครัฐและไม่ใช่รัฐควรสนับสนุนแผนการใหม่ซึ่งตกลงเอาเยี่ยงหน้าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิคนทำงาน รวมถึงหลักสิทธิมนุษยชนเพื่อให้เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศ</p> <p>ตัวชี้วัด 3.4 อันดับความสามารถในการแข่งขันของ International Institute for Management</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ และทบทวนความจำเป็นในการมีใบอนุญาต - ให้มีการปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการดำเนินธุรกิจของประชาชน และให้มีการพิจารณาทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ที่เกี่ยวกับการให้การให้ใบอนุญาต - ให้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน รวมถึงการตรากฎหมายใหม่ เพื่อให้ประเทศไทยมีระบบกฎหมายที่เอื้อต่อการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ <p>ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</p> <p>เป้าหมายที่ 2 สติปัญญา</p> <p>ให้ส่งเสริมมาตรการทางบริหารและกฎหมายให้มีเกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาให้เกิดขึ้นในตัวบุคคล</p> <p>ประเด็นที่ 1.1 เสริมสร้างศักยภาพการศึกษาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ</p> <p>ส่งเสริมให้ประชาชนให้รู้จักการศึกษาในทุกมิติ</p> <p>ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม</p> <p>เป้าหมายที่ 1 การลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ</p> <p>เสนอให้ใช้มาตรการทางภาษีอย่างเป็นธรรม และการบริหารงบประมาณและรายจ่ายภาครัฐให้มีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล</p> <p>และเป็นเครื่องมือช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคม</p> <p>ประเด็นที่ 1 การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมทุกมิติ</p> <ul style="list-style-type: none"> - บูรณาการกฎหมายภาษี และนำระบบการยื่นแบบภาษีออนไลน์ (e-Tax) เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการการยื่นแบบและการขอคืนภาษี รวมถึงการสร้างเครื่องมือทางกฎหมายเพื่อให้หน่วยงานจัดเก็บภาษีสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบและการประเมินภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพ - พัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีทรัพย์สิน - ติดตามประเมินผลในการลดความเหลื่อมล้ำรายได้และทรัพย์สินจากการเก็บภาษีจากรายงานทรัพย์สินตามกฎหมาย - กำหนดกรอบการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีในการส่งเสริมการลงทุนในกิจการสำคัญที่เสริมสร้างความเข้มแข็งและผลประโยชน์ของประเทศไทย - ให้ความสำคัญลำดับแรกกับการคืนเงินหรือทรัพย์สินให้ประชาชน หน่วยงานของรัฐหรือบริษัทเอกชน สามารถคืนเงินหรือทรัพย์สินให้ประชาชนได้โดยตรง - ใช้โครงการหรือกองทุนที่มีอยู่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม - ให้ปฏิรูปกฎหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ควรยกเลิกการขายฝาก อสังหาริมทรัพย์ - ให้มีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองประชาชนจากสัญญาขายฝาก ต่างหากจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขายฝาก อสังหาริมทรัพย์ โดยประกาศกำหนดให้สัญญาขายฝากเป็นสัญญาที่ออกควบคุมพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และผลักดันพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. ... - กระจายอำนาจการคลังและรายได้สู่ท้องถิ่นโดยให้ท้องถิ่นเก็บภาษีในฐานะที่กว้างขึ้น - ศึกษาและจัดทำกฎหมายต่อต้านการหลบเลี่ยงภาษี - การจัดหาระบบฐานข้อมูลด้านภาษีอากรและการบูรณาการทำงานร่วมกันของหน่วยงานเก็บภาษีอากรหลัก <p>ประเด็นที่ 2 การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการ</p>

ประเด็นอื่นๆ	หน่วยงาน	ข้อเสนอแนะ
		<p>พึ่งตนเองและการจัดการตนเอง</p> <p>ให้มีกฎหมายว่าด้วยการบริหารจังหวัดปกครองตนเอง</p> <p>ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม</p> <p>เป้าหมายที่ 3 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ</p> <p>ผลักดันให้มีกฎหมายว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ</p> <p>เป้าหมายที่ 4 พัฒนาพื้นที่เมือง ชบท ทเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การจัดทำร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. - ปรับปรุงโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายผังเมืองแห่งชาติ ทบทวนความจำเป็นในการจัดตั้งองค์การบริหารภาคและอนุภาค ทบทวนความจำเป็นในการจัดตั้ง “องค์การหรือบรรษัทของรัฐ” <p>เป้าหมายที่ 6 กระบวนการศึกษาสิ่งแวดล้อม</p> <p>ส่งเสริมให้มีหลักสูตรพิเศษด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อมในระดับปริญญานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย</p> <p>ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ</p> <p>ประเด็นที่ 2 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่</p> <p>ให้มีกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการดิจิทัล</p> <p>ประเด็นที่ 6 การปฏิรูปความโปร่งใส</p> <p>ถอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต</p> <p>ให้มีกฎหมายกำหนดแนวทาง วิธีการ และกลไกส่งเสริมสนับสนุน และรับรองการรวมตัวของประชาชนเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้านหรือชี้เบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งอนุวัติการให้เป็นไปตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต</p> <p>ประเด็นที่ 8 กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค นำเชือกดี โปร่งใส ตรวจสอบได้</p> <p>ปรับโครงสร้างการสอบสวนและการฟ้องคดีให้เป็นระบบงานเดียวกัน</p> <p>เป้าหมายโดยรวม</p> <p>สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ต่อมุ่งเน้นการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นพื้นฐานหลักที่จะขับเคลื่อนทั้ง 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติให้บรรลุเป้าหมาย 2. มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม และผนึกกำลังร่วมกับของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งระดับชุมชน หมู่บ้าน ให้มีบทบาทเป็นภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ <p>ตัวชี้วัดโดยรวม</p> <p>สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ</p> <p>ขอให้พิจารณาเพิ่มเติมตัวชี้วัดด้านการพัฒนาสิทธิมนุษยชนไว้ในเป้าหมายการพัฒนาประเทศ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เกณฑ์พัฒนาตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) 2. กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม (ICESCR)

ความเห็นหน่วยงานภายหลังกการพิจารณาของกรม.

ยุทธศาสตร์ชาติ	หน่วยงาน	สรุปข้อเสนอแนะ
2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	สำนักงาน กสทช.	ประเด็นที่ 2.3 อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ ควรพิจารณาส่งเสริมและการสนับสนุนการผลิตเนื้อหารายการที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมไทยสู่สากล ผ่านช่องทางสื่อดิจิทัลต่าง ๆ ประเด็นที่ 4.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ ควรพิจารณากำหนดให้มีการจัดทำแผนการจัดสรรคลื่นความถี่และส่งเสริมการพัฒนาโครงข่ายบรอดแบนด์ความเร็วสูงของประเทศไทยให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล รวมทั้งการจัดระเบียบสายสื่อสารเพื่อให้ประเทศไทยมีภูมิทัศน์ที่สวยงามและยกระดับความปลอดภัยของประชาชน
	สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	ประเด็นข้อที่ 5.5 ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ ควรเพิ่ม “การพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการให้บริการของภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ขาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจเริ่มต้น วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อติดตามพัฒนาการของผู้ประกอบการรายย่อยและรายกิจการ รวมทั้งส่งต่อผู้ประกอบการที่ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานหนึ่งไปยังอีกหน่วยงานหนึ่ง หรือจากโครงการหนึ่งไปยังอีกโครงการหนึ่ง”
	กระทรวงศึกษาธิการ	ประเด็นที่ 5 สร้างนักรบเศรษฐกิจยุคใหม่ “สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่และพัฒนากววมและผู้ประกอบการรุ่นใหม่” ควรปรับเป็นตัวชี้วัดการบรรลุเป้าหมายเฉพาะของประเด็นที่ 5 ที่ปรับใหม่ เนื่องด้วยตัวชี้วัดการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์มี 4 ตัวชี้วัด เห็นว่าไม่ครอบคลุมในประเด็นที่ 5 ใหม่
3. ด้านการเพิ่มและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	สำนักงาน กสทช.	ประเด็นที่ 1.6 การใช้สื่อและแพลตฟอร์มออนไลน์ในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของชนในสังคม ควรพิจารณาส่งเสริมและปลูกฝังความรู้ด้านการใช้เท้านสื่อ (Media Literacy) ผ่านสื่อการเจริญรอยตามต้นแบบด้วยวัย โดยกำหนดเป็นวิชาหลักในระดับประถมศึกษา
	กระทรวงศึกษาธิการ	ตัวชี้วัด ควรมีคำเป้าหมายที่สังคมเข้าใจง่ายและควรเป็นตัวชี้วัดที่สากลยอมรับมีการเปรียบเทียบเชิงการจัดอันดับหรือใช้ตัวชี้วัดของหน่วยงานอื่นที่ใกล้เคียงมีความน่าเชื่อถือ ตัวชี้วัด 3.4 คะแนน PISA สูงกว่า 500 คะแนน “คะแนน PISA สูงกว่า 500 คะแนนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย OECD” ควรใช้คะแนน PISA ให้ชัดเจน “หมายถึง คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student 415 Assessment หรือ PISA) ของนักเรียนอายุ 15 ปีในวิชาวิทยาศาสตร์ การอ่านและคณิตศาสตร์สูงขึ้นไป” ประเด็นข้อที่ 1.2 การบูรณาการเรื่องความเชื่อศรัทธา วิถีบุญคุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา “...โดยให้สถานศึกษา อาจารย์ผู้สอนแทรกการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะเข้าไปในทุกระยะของทุกวิชาเรียนในทุกกิจกรรม...” ประเด็นที่ 2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต “...เรียนรู้ได้ด้วยตนเองในทุช่วงวัย มีคุณธรรมทั้งทางคุณธรรม มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนการเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย และสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่าและไม่ไปถูกรบกวนจากคุณภาพชีวิตที่ต่ำ” ควรเพิ่มประเด็นการพัฒนาคนในเรื่องของความรู้มีน้ำใจ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความกตัญญูต่อบุพการี และการทำสิ่งรับประโยชน์ส่วนร่วมของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ของตนเอง ประเด็นข้อที่ 2.2 ช่วงวัยเรียน / วัยรุ่น ควรเพิ่มเรื่องการปลูกฝังมารยาททางสังคม การแสดงออกที่เหมาะสม ความเสียสละและความกล้าหาญทางจริยธรรม ประเด็นข้อที่ 3.1 การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้อัจฉริยะเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับ

ยุทธศาสตร์ชาติ	หน่วยงาน	สรุปข้อเสนอแนะ
4. ด้านการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	ศตวรรษที่ 21 “...มุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และระบบความคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล (Critical Thinking) ในลักษณะสหวิทยาการ...” ประเด็นข้อที่ 3.2 การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘ครู’ ให้เป็นครูยุคใหม่ “...จาก ‘ครูสอน’ เป็น ‘โค้ช’ หรือ ‘ผู้สนับสนุนการเรียนรู้’” “ผู้อำนวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้ (Facilitator)” “...มีระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน วัสดุอุปกรณ์ วัสดุศึกษา สิทธิประโยชน์ที่ถูกต้องอื่น ๆ เงินค่าสายอาชีพ การสนับสนุนสื่อการสอน...” ควรเพิ่มเนื้อหา จัดวิทยุชุมชนของความเป็นครูและวิชาชีพครู ประเด็นข้อที่ 3.3 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท “...ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการเรียนการสอน...” ประเด็นข้อที่ 6.2 การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัวยุคใหม่ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ควรเพิ่มข้อความ “มาตรการภาษีที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมที่จะมาร่วมจัดและสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา เนื่องจากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่จ่ายชำระ มีเงินนำไปภาคเอกชนมีแรงจูงใจในการสนับสนุนการศึกษาเพิ่มมากขึ้น เป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษา ช่วยให้การพัฒนทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นรากฐานในการขับเคลื่อนประเทศไทยอนาคตให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและช่วยลดภาระการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลด้านการศึกษา”
		กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ควรกำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดให้ชัดเจน โดยเฉพาะตัวชี้วัดการบรรลุเป้าหมายเรื่องการลดอัตราการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพทั้งในระดับชนิดพันธุ์ พันธุกรรม และระบบนิเวศที่มีความสำเร็จของการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล ย่อหน้าแรก “...ซึ่งปัญหาเชิงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม...บริการของประมงสัตว์น้ำซึ่งขึ้นต่อในไทยภาค” เป้าหมายที่ 1 “อนุรักษ์และรักษาพันธุ์ปลาทูน่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมที่พันธุกรรมสัตว์น้ำซึ่งอย่างยั่งยืน มีและมรดก” เป้าหมายที่ 2 “ฟื้นฟูและสร้างใหม่พันธุ์ปลาทูน่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” เป้าหมายที่ 3 “ภายในขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ” ตัวชี้วัด 3.1 การเพิ่มพื้นที่สีเขียว ความรู้ด้านติดตามรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยกำหนดพื้นที่ป่าไม้ร้อยละ 40 และสีเขียว 15 ที่เพิ่ม เป็นป่าเศรษฐกิจ (สวนป่าใช้ประโยชน์) ตัวชี้วัด 3.2 “พื้นที่ชายฝั่งที่ยั่งยืนไม่กัดเซาะ หาดท่องเที่ยว...ได้รับการกำจัดอย่างถูกสุขอนามัยมีสิ่งแวดล้อม...” ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ควรใช้เพียงคำใดคำหนึ่งระหว่าง “พลังงานทดแทน” หรือ “พลังงานทางเลือก” หรือ “พลังงานหมุนเวียน” ประเด็นข้อที่ 1.1 เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน “...โดยส่งเสริมและสร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้มีความยั่งยืน...” ประเด็นข้อที่ 1.2 อนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นกำเนิด โดยเฉพาะสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่ใกล้สูญพันธุ์ โดยลดระดับการสูญเสียชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม ชนิดพันธุ์ที่หายากและแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ ตลอดจนควบคุมชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ไม่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศ ควรเพิ่มข้อความต่อท้ายว่า “คุ้มครอง ดูแล และบริหารจัดการสัตว์ป่า”

ความเห็นหน่วยงานภายหลังการพิจารณาของ ครม. (ต่อ)

ยุทธศาสตร์ชาติ	หน่วยงาน	สรุปข้อเสนอแนะ
		<p>ประเด็นย่อยที่ 1.4 รักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม “...ส่งเสริมการจัดการพื้นที่ระบบนิเวศป่า...”</p> <p>ประเด็นย่อยที่ 1.5 ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน “...การผลิตสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน...”</p> <p>ประเด็นย่อยที่ 2.1 เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล “...พร้อมทั้งส่งเสริมและสร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพชนิดใหม่ๆทางทะเล...”</p> <p>ประเด็นย่อยที่ 4.3 จัดการมลพิษทุกประเภท โดยเฉพาะขยะและน้ำเสีย และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล “...ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากลโดยปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม...และบังคับใช้มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม...การพัฒนาบริหารจัดการมลพิษจากแหล่งกำเนิดใหม่และมาตรฐานควบคุม...”</p>

ประเด็นอื่นๆ	หน่วยงาน	ข้อเสนอแนะ
ภาพรวม	กระทรวงศึกษาธิการ	<p>1. วิสัยทัศน์ การใช้คำ “...เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว...” สะท้อนมิติทางเศรษฐกิจเป็นหลัก และเป็นปัญหาการพัฒนาของประเทศในช่วงหลายปีที่ผ่านมาที่ให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจมาก่อน นำมาสู่ปัญหาทางสังคม อาจใช้คำ “...เป็นประเทศที่พัฒนาอย่างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม...”</p> <p>2. ควรมีการกำหนดตัวชี้วัดต้องสามารถวัด ประเมินผลได้ และบรรลุเป้าหมาย</p> <p>3. คำบางคำเป็นคำอ่านภาษาอังกฤษ และภาษาที่ใช้บางคำเป็นคำที่เข้าใจยาก ควรมีนิยามศัพท์อธิบาย เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน</p>
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน	<p>การนำยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ การจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ควรมีการจัดสรรงบประมาณสำหรับการดำเนินงานตามกรอบแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งหากกำหนดการดำเนินงานแล้ว ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณสำหรับดำเนินการ อาจส่งผลทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และส่งผลกระทบต่อผลสำเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ</p>

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร

ร่างยุทธศาสตร์ชาติ (ฉบับ พ.ศ.) แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน และเอกสารอื่นๆ ได้ที่ ...



*****สามารถตรวจสอบ
ประเด็นปฏิรูปที่เกี่ยวข้องแยกตามหน่วยงาน
ในเบื้องต้นได้ที่ www.nesdb.go.th**